

Số: /TB-SNN

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Hội nghị đánh giá kết quả phát triển nông nghiệp, nông thôn quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023

Ngày 05/10/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phát triển nông nghiệp, nông thôn quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, các đồng chí Đảng uỷ viên, Chủ tịch Công đoàn ngành và Bí thư Đoàn thanh niên. Sau khi nghe báo cáo, ý kiến của đại biểu dự họp, Giám đốc Sở kết luận và chỉ đạo như sau:

Quý III và 9 tháng đầu năm với sự cố gắng, nỗ lực của các phòng, đơn vị thuộc Sở, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, ổn định. Tốc độ tăng trưởng (GRDP) lĩnh vực nông nghiệp 9 tháng đạt 3,77% (gấp 2,4 lần so với cùng kỳ). Có 4/7 nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ người đứng đầu đã cơ bản hoàn thành. Năng suất các loại cây trồng đạt cao, tiêu thụ cơ bản thuận lợi. Dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát, tổng đàn chăn nuôi được duy trì, đóng góp chính cho tăng trưởng ngành. Thủy sản phát triển khá. Quản lý, bảo vệ, phát triển rừng được quan tâm, số vụ phát phá rừng trái pháp luật giảm sâu so với cùng kỳ, trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán vượt kế hoạch. Các lĩnh vực khác tiến độ thực hiện đảm bảo yêu cầu. Một số nhiệm vụ mới được thực hiện tốt. Các nội dung trình HĐND, UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, thời gian.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công, các Chương trình MTQG đạt thấp. Công tác đấu thầu mua sắm vắc xin, hoá chất phục vụ phòng chống dịch còn vướng mắc. Tình trạng chặt phá rừng tự nhiên để trồng rừng kinh tế ở một số địa phương còn phức tạp. Việc xử lý giải quyết vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi tại các địa phương, đơn vị còn thấp.

Để thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành năm 2023, ngoài các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo, trong Quý IV năm 2023 Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Tập trung cao hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ người đứng đầu đã đăng ký: Các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành tiếp tục duy trì. Nhiệm vụ chưa đạt như có sản phẩm 5 sao cấp quốc gia, xây dựng nông thôn mới và sản lượng thịt hơi cần tập trung hơn; yêu cầu Chi cục PTNT đẩy nhanh đánh giá phân hạng đợt 2/2023, tập trung đưa sản phẩm vải thiều Hồng Xuân Lục Ngạn đạt 5 sao năm 2023; Văn phòng Điều phối xây dựng kế hoạch về đích cụ thể đối với từng xã để

thẩm tra, thẩm định và trình UBND tỉnh công nhận. Các đơn vị rà soát nhiệm vụ còn lại, đánh giá sát thực tế, có lộ trình phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu trước ngày 15/11, quyết tâm hoàn thành tốc độ tăng trưởng của ngành năm 2023 đạt trên 3%.

2. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân dự toán ngân sách đã giao cho các đơn vị, nguồn kinh phí còn lại sau khi điều chỉnh yêu cầu giải ngân hết 100%, giao phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp tiến độ giải ngân của từng đơn vị, tham mưu Giám đốc Sở xem xét trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nếu không hoàn thành giải ngân. Chi cục kiểm lâm, Chi cục Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối tỉnh, Văn phòng Sở, Ban quản lý rừng phòng hộ Cẩm Sơn, Sơn Động tập trung cao hoàn thành giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG (thực hiện giải ngân ngay khi có khối lượng thực hiện, chứng từ thanh toán, không để dồn vào cuối năm); giao Văn phòng Điều phối theo dõi, đôn đốc hàng tháng tiến độ giải ngân nguồn vốn để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Giám đốc Sở. Chi cục Kiểm lâm tập trung thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công đã giao cho đơn vị.

3. Khẩn trương xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ nhu cầu dự toán ngân sách năm 2024, nhất là dự toán thực hiện các Đề án, chính sách mới được ban hành, đảm bảo đúng yêu cầu, khả năng thực hiện, tránh điều chỉnh nguồn vốn; xin ý kiến Phó Giám đốc sở phụ trách trước khi gửi phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở.

4. Tập trung trả lời, giải quyết ý kiến cử tri, nhất là các ý kiến thuộc lĩnh vực nước sạch, đê điều, thủy lợi. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp kiểm tra, trả lời đầy đủ, chặt chẽ các ý kiến, trong tháng 11/2023 kiểm tra lại các nội dung đã trả lời, kết quả báo cáo Phó Giám đốc Sở phụ trách và Giám đốc Sở.

5. Các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị (không trình đồng thời cùng cơ cấu tổ chức). Giao phòng Tổ chức cán bộ tham mưu thành lập Tổ thẩm định (do các đồng chí Phó Giám đốc sở làm Tổ trưởng) để thẩm định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Sở đảm bảo rõ việc, không bỏ sót, chồng chéo nhiệm vụ giữa các đơn vị và gắn với tinh giảm biên chế theo kế hoạch của tỉnh.

6. Thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên các lĩnh vực (các nhiệm vụ trọng tâm đạt cao; các cuộc thi có kết quả tốt; quy chế làm việc thực hiện nghiêm, không để xảy ra vi phạm, kỷ luật; các chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp như DDCCI, Cải cách hành chính, SIPAS...xếp thứ hạng cao), phấn đấu dẫn đầu khối thi đua, để đề xuất Cờ thi đua Chính phủ, Huân Chương độc lập hạng 3.

7. Một số nhiệm vụ cụ thể

7.1. Khối Nông nghiệp

- Chi cục Trồng trọt và BVTV tăng cường công tác kiểm tra mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh; kiên quyết đề nghị thu hồi đối với các mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói không đáp ứng yêu cầu. Tập trung chỉ đạo

sản xuất vụ Đông đảm bảo khung thời vụ. Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm theo dõi sát tình hình sâu bệnh hại trên cây rừng, kịp thời khuyến cáo người dân các biện pháp xử lý phù hợp.

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm. Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thực hiện quy định vùng cấm chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (phần đầu trình UBND tỉnh tháng 10/2023).

7.2. Khối Thủy lợi và Nước sạch

- Chi cục Thủy lợi tập trung đôn đốc các địa phương khẩn trương xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai trên các tuyến đê. Tham mưu Sở phối hợp với huyện Việt Yên làm việc với Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai để sớm có kết quả thẩm định Dự án Đầu tư xây dựng trường Trung học cơ sở Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

- Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tập trung thực hiện các nội dung theo kết luận giám sát của HĐND tỉnh tại Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 04/10/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về công tác quản lý, khai thác, kinh doanh các công trình cấp nước sạch tập trung ở nông thôn. Khẩn trương tham mưu hoàn thành đấu giá tài sản 02 công trình nước sạch trên địa bàn huyện Sơn Động.

7.3. Khối Lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới

- Chi cục Kiểm lâm tham mưu giúp Sở tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, đất rừng và PCCCR trên địa bàn tỉnh; quản lý chặt san gạt đất rừng; chỉ đạo các Ban quản lý rừng, các Công ty nông lâm nghiệp do tỉnh quản lý chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2024. Tập trung hoàn thành các nội dung kiến nghị tại Báo cáo kiểm toán chuyên đề về quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2020-2022. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm giám sát, điều hành quản lý bảo vệ rừng và Dự án Nâng cao năng lực PCCCR, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Giang. Hoàn thành diện tích trồng rừng phòng hộ còn lại trong tháng 11/2023. Khẩn trương hoàn thành việc thu hồi đất, thu hồi rừng do UBND xã Sơn Hải quản lý bàn giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Cẩm Sơn quản lý, thực hiện các bước chuyển loại rừng theo quy định, xong trong năm 2023.

- Văn phòng Điều phối tỉnh tập trung đôn đốc, hướng dẫn 06 xã nông thôn mới, 15 xã nông thôn mới nâng cao, 07 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 54 thôn nông thôn mới kiểu mẫu hoàn thành kế hoạch năm 2023. Hướng dẫn huyện Lục Nam hoàn thiện hồ sơ trình công nhận huyện nông thôn mới. Phối hợp với các đơn vị triển khai các chương trình chuyên đề sau khi được phân bổ vốn.

7.4. Thực hiện một số kiến nghị, đề xuất của các đơn vị

- Phòng Kế hoạch Tài chính phối hợp với các đơn vị tiếp tục rà soát các nhiệm vụ và dự toán ngân sách các tháng cuối năm; tăng cường quản lý chặt chi ngân sách, tránh để xảy ra vi phạm quy định trong quản lý tài chính. Hoàn thành rà

soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nông thôn, hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi trong quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 theo kế hoạch của tỉnh; giao Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Nước sạch và VSMTNT rà soát kỹ nội dung đề xuất điều chỉnh, xin ý kiến Phó Giám đốc sở phụ trách trước khi gửi phòng Kế hoạch Tài chính.

- Thanh tra Sở phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về nguồn gốc giống phục vụ sản xuất vụ Đông, nhất là giống khoai tây. Trong khi chờ Nghị định của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đề nghị các Chi cục tạm dừng xử lý vi phạm hành chính, tăng cường kiểm tra, chuyên hồ sơ các vụ việc vi phạm về Thanh tra Sở để xử phạt theo quy định. Giao Thanh tra Sở phối hợp với các Chi cục thống nhất mẫu biên bản, hồ sơ cần có để gửi về Thanh tra Sở làm cơ sở xử phạt vi phạm hành chính.

- Phòng Tổ chức cán bộ quá trình xếp loại đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các huyện, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc sở để đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, nhất là kết quả xử lý các vi phạm đê điều, lâm nghiệp...

- Văn phòng Sở tổ chức làm việc với các đơn vị có phát sinh thủ tục hành chính tiếp tục nghiên cứu việc thực hiện chỉ tiêu Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt trên 90% (nêu rõ thủ tục nào làm được, thủ tục nào không thể thực hiện, lý do).

Thừa lệnh Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Sở thông báo kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị đánh giá kết quả phát triển nông nghiệp, nông thôn quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023 để các phòng, đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- GD, các PGD Sở NN&PTNT;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu VT, VP.

**TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Văn Mười